

พาณิชย์เร่งเคลียร์กลุ่มต้านที่พีพี

■ ชงข้อดีข้อเสียเสนอกนศ. มิ.ย.นี้/เครือข่ายเกษตรกรชู่เคลื่อนไหวหากรัฐตั้งต้นเข้าร่วม



อภิรดี

โพสต์ทูเดย์ - “พาณิชย์” นัดถกกลุ่มภาคประชาสังคมชี้แจงข้อตกลงที่พีพี ด้านเครือข่ายเกษตรกรยื่นหนังสือค้านถึงนายกฯ วันนี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้จะเชิญกลุ่มภาคประชาสังคมที่ยังมีความกังวลต่อการเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) มาหารือเพื่อรับฟังปัญหาของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจผลกระทบที่จะเกิดต่อกลุ่มต่างๆ หากว่าไทยเข้าร่วมทีพีพีจะมีการปฏิรูป หรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เบื้องต้นจะหารือกับกลุ่มภาคปศุสัตว์ก่อน เพราะได้ส่งหนังสือมายังกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทย

นางอภิรดี กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มภาคประชาสังคมได้ชี้แจงทำความเข้าใจต่อภาคประชาสังคมไปหลายรอบ ไม่ว่าจะภาคเกษตรกร กลุ่มยา และภาคปศุสัตว์ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แต่ยอมรับว่าเรื่องทีพีพีต้องสร้างความเข้าใจต่อเนื่อง ซึ่งก็จะเร่งทำความเข้าใจก่อนนำผลสรุปการศึกษาผลดีผลเสียเสนอกนศ.ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ต้นเดือน มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาความพร้อมของไทยต่อความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนั้น ทางตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า มีมาตรการดูแลข้อกังวลของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีความเป็นห่วงว่าจะถูกผูกขาด

เมล็ดพันธุ์พืชใหม่ โดยจะจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ในทุกภูมิภาค เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ราคาถูกลงและมีคุณภาพมาจำหน่ายรวมทั้งปรับปรุง พ.ร.บ.พันธุ์พืชให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชของไทย ส่วนด้านการขึ้นทะเบียนยา กระทรวงสาธารณสุขจะมีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยาให้รวดเร็วขึ้น เพื่อป้องกันการขดเขยกรณที่มีมีการขึ้นทะเบียนยาล่าช้า

ด้าน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จะนำข้อเสนอของภาคเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ และจากทุกภาคส่วน ยื่นถึงนายกรัฐมนตรี ก่อนคณะกรรมการเศรษฐกิจต่างประเทศจะประชุมวันที่ 29 เม.ย.นี้ เพื่อคัดค้านการเข้าร่วมทีพีพีของไทย เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่ออย่างมากกับภาคเกษตรของไทย โดยเฉพาะการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการข้ามชาติได้ประโยชน์มากกว่าคนในชาติ

“ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ อาจจะมีงานมาก ทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่รอบด้าน และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้ทำรายละเอียดเสนอเข้าไป ดังนั้นหากคัดค้านแล้วรัฐไม่ฟัง ก็คิดว่าครั้งนี้เกษตรกรกว่า 20 ล้านคน คงไม่มีใครยอมและนำมาสู่การเคลื่อนไหว” นายประพัฒน์ กล่าว

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายได้เคลื่อนไหวคัดค้านมาต่อเนื่อง แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จนขณะนี้เมื่อเวลางวดเข้ามา เกษตรกรจึงเริ่มรู้ตัวและเข้ามาเป็นแนวร่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการประเมินความเสียหายของภาคเกษตรและจุลชีพเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าเกษตรของไทยและราคาของต่างประเทศ พบว่าจะ

มีความเสียหายประมาณปีละไม่น้อยกว่า 1-2 แสนล้านบาท และแม้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของไทยจะน้อยกว่าภาคอื่น แต่มีคนที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน

นอกจากนี้ การเข้าร่วมทีพีพีส่งผลให้ไทยต้องเปิดรับการเข้ามาของพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ซึ่งที่ผ่านมาไทยคัดค้านมาตลอด และรัฐบาลมีนโยบายในการเป็นครัวของโลกและอาหารปลอดภัย ในขณะที่การแก้ไข พ.ร.บ.การคุ้มครองพันธุ์พืช ทำให้เกษตรกรไทยเสียโอกาสในการปรับปรุงพันธุ์ และต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากต่างชาติ หากว่าในอนาคตจะมีราคาสูงกว่า 2-6 เท่าตัว ทำให้มูลค่าของตลาดเมล็ดพันธุ์ปีละ 3 หมื่นล้าน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 8 หมื่น-1 แสนล้านบาท ตกอยู่ในมือของต่างชาติ

นายสมศักดิ์ ฤทธิ์จรุง กรรมการธุรกิจปศุสัตว์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคธุรกิจปศุสัตว์ไม่เอาทีพีพี เพราะสหรัฐจะมาตีมูลค่าปศุสัตว์ไทย ทำให้เกษตรกรในอาชีพนี้หายไป และเห็นว่าหากรัฐต้องเข้าร่วมก็ควรมีการใช้รูปแบบของญี่ปุ่นและมาเลเซียที่เป็นสมาชิกทีพีพี แต่ต่อรองปกป้องสินค้าอ่อนไหว PT